

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ 6/2556
ระหว่างวันที่ 2 - 31 กรกฎาคม 2556
จัดโดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิกราช

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	กรมธนารักษ์	
1	นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร	นายช่างสำรวจอาวุโส สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
2	นายตวัน บุรณพล	นายช่างสำรวจอาวุโส สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
3	นางธราพร สิงห์พันธ์ มหิตธาพองกุล	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
4	นางสีชชา ปิ่นแก้ว	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
5	นางสาวกัญจน์ชนา เทวกักดี	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
6	นางสาวเพ็ญนิภา คำภู	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
	กรมบัญชีกลาง	
7	นางศศิพร มิ่งเจริญ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8	นางสาวกุลวดี รุจิริเสรีชัย	นักบัญชีชำนาญการ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
9	นางวรรณิยา ชินสมพล	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
10	นางศุภามาศ ใจเย็น	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
11	นางสาวอาภรณ์ เปลียนกริม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์
12	นางสาวน้ำเพชร แทนดี	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
13	นายอัษฎา ถิ่นพังงา	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
14	นางอุไรวรรณ ไชยา	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
	กรมศุลกากร		
15	นางนวลจันทร์	สุวรรณเลิศเจริญ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
16	นายภูมินทร์	นาควัชร	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
17	นางสาวสุวรรณา	สินชัยสุข	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
18	นางสาวรำไพ	ศิริอารยา	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
19	นางสาวปานแก้ว	เปี่ยมไทย	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักตรวจสอบอากร
20	นางวาสนา	เหน่งเพชร	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักพิทักษ์อัตราศุลกากร
21	นายคมเดช	เบญจบุญนนท์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสืบสวนและปราบปราม
22	นางสายพิณ	ภูพิพัฒน์ผล	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
23	นายสมชาย	คิดสี	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
24	นายสุรชัย	กาญจนสุระกิจ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
25	นายศรีสว่าง	ทุมดี	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
	กรมสรรพสามิต		
26	นายดำรงศักดิ์	วันแอเลาะ	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจจัดเก็บภาษี 1
27	นางสาวพรทิพย์	เหลืองสุรรังษี	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
28	นางพัฒน์นรี	พัฒนกุลอนันต์	นิติกรชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
29	นางวรรณศิริ	ช่วงไชยยะ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักบริหารการคลังและรายได้
30	นายกมล	จันทร์ดี	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	กรมสรรพสามิต	
31	นายเวช ศิริวานนท์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู สาขานากลาง
32	นายนภดล หวังเจริญ	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรดิตต์ สาขาเมือง
33	นางสาววิจิตรา แสงแก้ว	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
	กรมสรรพากร	
34	นางสาวสุกานดา พลอยส่องแสง	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
35	นางสาวจันท์คณา ศรีไชยยันต์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
36	นางประภาพักตร์ วุฒิพงษ์	นิติกรชำนาญการ
37	นางนันทวรรณ โตบัว	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
38	นางสาวญาณัฐ จิระจำเนียรกาล	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
39	นางประภา ฤทธิเวช	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
40	นางสุนี สว่างดาว	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
41	นางนิรมล มังกรกาญจน์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
42	นางศุภดา อนุวัฒน์ตระกูล	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
43	นางสาวณัฐชานันท์ สมบัติอัญนันท	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
44	นางสาวหรรษา สิริทรัพย์ทวี	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	
45	นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา	นิติกรชำนาญการ
46	นายกมลภพ อูราสุข	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการ
	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	
47	นางสุนตรา เล็กอุทัย	เศรษฐกรชำนาญการ
48	นางสาวอัจฉรา อาธารมาศ	นิติกรชำนาญการ
	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	
49	นางสาวชุตินา สิงห์ชิต	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
50	นายพีระพัฒน์ เจริญประยูร	นิติกรชำนาญการ